



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๘-๖๘๙๖

ที่ รง ๐๓๐๕.๓/ว ๓๗๗๖

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศกรมการจัดหางาน

เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ เลขาธิการกรม  
จัดหางานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๑๐ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ  
ภายใน และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มี  
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ลงวันที่ ๒๔  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิจิต อินทรเจริญ)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล



ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

ตามที่กรมการจัดหางานได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมการจัดหางานจึงประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

เลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ชื่อ - สกุล

๑๐๐๑

นางสาวสยมพร พงดดวงแก้ว

การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้ กรมการจัดหางานได้ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ยื่นประกอบการสมัคร และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังกล่าว

๒. การกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

กรมการจัดหางานกำหนดการสอบคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักผู้ตรวจราชการกรม ชั้น ๘ โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ สวมหน้ากากอนามัยระหว่างเข้ารับการสอบ และจะต้องเข้ารับการสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ ทั้งนี้ ให้มารายงานตัวก่อนสอบ ๑๕ นาที

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)

อธิบดีกรมการจัดหางาน